

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC HỦY ĐĂNG KÝ HIỆN TẠI VÀ TẠM DỪNG NHẬN ĐĂNG KÝ TIÊM VẮC-XIN MỚI

Vì lượng vắc-xin Pfizer hiện nay không đủ, thành phố Kobe quyết định hủy đăng ký hiện tại và tạm dừng nhận đăng ký tiêm mới. Với những người từ 12~15 tuổi, chúng tôi sẽ không gửi phiếu đăng ký tiêm vào ngày 21/7 nữa (chúng tôi sẽ thông báo lại khi có thông tin mới nhất). Thông tin chi tiết về những thay đổi này được ghi tại bảng bên dưới:

① Người muốn đăng ký tiêm cho lần đầu	Không đăng ký được	
② Người muốn đăng ký tiêm cho lần thứ hai	Vẫn đăng ký được	
③ Người đã đăng ký tiêm lần đầu với vắc-xin Moderna	Vẫn có thể tiêm	
Người đã đăng ký tiêm lần đầu với vắc-xin Pfizer	④ Những người đã đặt lịch để tiêm tại địa điểm tiêm quy mô lớn, địa điểm tiêm tập trung (ngày tiêm: trước ngày 5/7)	Vẫn có thể tiêm
	⑤ Những người đã đặt lịch để tiêm tại địa điểm tiêm quy mô lớn, địa điểm tiêm tập trung (ngày tiêm: sau ngày 6/7)	Không tiêm được
	⑥ Những người đã đặt lịch để tiêm tại các phòng khám, cơ sở cá biệt (ngày tiêm: trước ngày 11/7)	Vẫn có thể tiêm
	⑦ Những người đã đặt lịch để tiêm tại các phòng khám, cơ sở cá biệt (ngày tiêm: sau ngày 12/7)	Không tiêm được

Những người thuộc đối tượng số ⑤ và ⑦:

Nếu là người trên 65 tuổi, có thể đăng ký lại với vắc-xin của hãng Moderna.

Các địa điểm có thể đăng ký tiêm vắc-xin của hãng Moderna:

Quận	Tên địa điểm tiêm	Thời gian có thể tiêm
Higashinada	神戸ファッションプラザ 9 階	Thứ 7, CN, ngày lễ.
Chuo	IHD センタービル 9 階会議室(WHO 神戸センター隣)	Tất cả các ngày.
	神戸学院大学ポートアイランド第 2 キャンパス	Tất cả các ngày.
Hyogo	ノエビアスタジアム神戸	Từ 15/7~4/8: thứ 5,6,7. Từ 5/8 trở đi: tất cả các ngày.
Suma	須磨パティオ健康館	Từ nay tới 14/7: thứ 7, CN, ngày lễ. Từ ngày 15/7 trở đi: tất cả các ngày.
Nishi	キャンパススクエア本館 2 階(リパティホール)	Tất cả các ngày.

Để đăng ký lịch tiêm, xin vui lòng liên hệ tổng đài hỗ trợ (số điện thoại của tổng đài hỗ trợ sẽ được gửi bằng thư tới địa chỉ nhà và email của người thuộc đối tượng này) hoặc tới trực tiếp gặp đội hỗ trợ Tasuketai tại thời gian và địa điểm trong link sau:

(<https://www.city.kobe.lg.jp/a73576/kenko/health/infection/protection/otasuke.html>)

*Lưu ý: Đội hỗ trợ Tasuketai chỉ nói được tiếng Nhật, tổng đài hỗ trợ có thể hỗ trợ 8 thứ tiếng gồm: Tiếng Việt, Anh, Trung, Hàn, Phi-lip-pin, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Nhật. Khi muốn hỗ trợ bằng tiếng Việt, khi máy được nối, hãy nói “bê tô na mư gô, ô nê gai shi ma sự”.

Những người từ 16~64 tuổi thì không thể đăng ký. Chúng tôi sẽ liên hệ lại khi có thông tin mới.